
BORGARRÁÐ 16. september 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um kortlagningu á fjölda og högum utangarðsfólks árið 2021 - R21090139

Hvers vegna hefur ekki verið gerð könnun á fjölda utangarðsfólks í borginni eins og gert var 
síðast árið 2017?  Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu um slíka könnun á fundi 
borgarstjórnar 16. Mars 2021 sem var samþykkt og vísað til meðferðar velferðarráðs. Nú er 
liðið hálft hár frá því þetta var samþykkt í borgarstjórn.


